

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น</p> <p>ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 ข้อ 3.19 และข้อ 3.20 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ตามลำดับ</p> <p>การพิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท และข้อสมมติฐานที่สำคัญประกอบด้วย อัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่นำมาใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรม</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น • ประเมินการออกแบบและการนำไปปฏิบัติของการควบคุมภายในรวมทั้งการทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ • สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินในอดีตและข้อมูลในอุตสาหกรรม • ทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น และความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญ โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินในอดีตและข้อมูลในอุตสาหกรรม และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปอย่างสม่าเสมอ • ตรวจสอบการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>ประมาณการสินค้ารับคืน</p> <p>ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.20 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำหรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร</p> <p>บริษัทมีประมาณการสินค้ารับคืน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการ การพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืนนั้น บริษัทพิจารณาโดยการวิเคราะห์จากอัตราการรับคืนสินค้าในอดีต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ประมาณการสินค้ารับคืนอาจจะถูกบันทึกไม่ครบถ้วนและถูกต้อง</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืน • ทดสอบการออกแบบและการนำไปปฏิบัติของการควบคุมภายใน รวมทั้งการทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในการประมาณการสินค้ารับคืน รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ • ประเมินความครบถ้วนของการประมาณการที่ต้องรับรู้หรือกลับรายการสินค้ารับคืน • สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการสินค้าที่จะได้รับคืนในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต • ประเมินวิธีการที่นำมาใช้ในการกำหนดมูลค่าการประมาณการ และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการที่บริษัทนำมาใช้ • สอบทานความเพียงพอของประมาณการ สินค้ารับคืนและความเหมาะสมของข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณประมาณการสินค้ารับคืน และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปอย่างสม่าเสมอ และ • ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต เพื่อประเมินประมาณการสินค้ารับคืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น • ตรวจสอบการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้อันได้รับการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	76,071,850	374,399,633	57,645,275	344,139,628
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5	537,115,945	614,720,692	614,166,307	713,506,935
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	170,000,000	51,530,000	170,000,000	132,530,000
สินค้าคงเหลือ	7	1,104,929,595	977,895,580	985,634,281	842,530,371
สิทธิในการรับคืนสินค้า	8	30,000,000	22,800,000	30,000,000	22,800,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	176,378,204	250,034,993	120,301,145	152,386,435
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		51,274,291	52,335,316	43,769,813	45,726,071
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,145,769,885	2,343,716,214	2,021,516,821	2,253,619,440
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10	2,781,224,176	2,750,296,370	2,761,040,532	2,740,396,370
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	254,345,363	157,048,822
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	158,044,851	155,074,858	154,424,928	159,509,728
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย		-	-	20,000,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	44,410,570	44,805,323	45,814,831	46,209,584
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,130,941,197	1,131,549,511	1,031,957,784	1,052,850,971
สินทรัพย์สิทธิการให้	15	59,475,754	29,747,323	24,720,371	27,794,781
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	16	22,871,407	28,223,107	22,295,323	28,061,693
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	33,975,628	48,969,276	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		44,418,771	47,875,664	35,300,123	40,811,624
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,275,362,354	4,236,541,432	4,349,899,255	4,252,683,573
รวมสินทรัพย์		6,421,132,239	6,580,257,646	6,371,416,076	6,506,303,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	319,684,314	396,111,344	363,456,550	437,710,145
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	14,156,902	16,818,500	10,475,578	15,494,255
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,377,958	231,951	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20	57,586,506	55,406,159	43,995,805	41,848,699
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
ประมาณการสินค้ายับคืน		54,400,000	40,100,000	54,400,000	40,100,000
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		8,883,737	9,834,664	7,901,128	8,859,731
อื่น ๆ		11,111,521	11,719,018	7,370,129	8,474,904
		<u>74,395,258</u>	<u>61,653,682</u>	<u>69,671,257</u>	<u>57,434,635</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>467,200,938</u>	<u>530,221,636</u>	<u>487,599,190</u>	<u>552,487,734</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	45,798,955	11,802,579	14,618,873	11,391,781
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	36,096,470	56,799,559	31,483,623	52,194,693
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20	447,346,166	439,042,888	353,478,054	343,993,296
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>529,241,591</u>	<u>507,645,026</u>	<u>399,580,550</u>	<u>407,579,770</u>
รวมหนี้สิน		<u>996,442,529</u>	<u>1,037,866,662</u>	<u>887,179,740</u>	<u>960,067,504</u>

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำระครบแล้ว		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		297,190,000	297,190,000	297,190,000	297,190,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป	23	424,585,591	424,585,591	424,585,591	424,585,591
ยังไม่ได้จัดสรร		3,647,248,337	3,652,347,750	3,688,431,698	3,651,588,643
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		923,438,878	1,036,072,112	942,029,047	1,040,871,275
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		5,424,462,806	5,542,195,453	5,484,236,336	5,546,235,509
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		226,904	195,531	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,424,689,710	5,542,390,984	5,484,236,336	5,546,235,509
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,421,132,239	6,580,257,646	6,371,416,076	6,506,303,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	25, 36	3,608,915,269	3,935,960,699	3,852,861,756	4,159,775,607
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	26	(2,249,627,892)	(2,563,687,991)	(2,629,644,593)	(2,906,080,185)
กำไรขั้นต้น		1,359,287,377	1,372,272,708	1,223,217,163	1,253,695,422
เงินปันผลรับ	36	73,945,039	47,469,922	83,844,967	57,364,842
รายได้อื่น	27, 36	72,042,494	49,290,967	70,594,597	48,226,964
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		1,505,274,910	1,469,033,597	1,377,656,727	1,359,287,228
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(834,628,485)	(792,874,748)	(832,532,585)	(789,847,189)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(526,474,662)	(515,051,720)	(466,110,015)	(454,865,627)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	28	(64,921,810)	(61,661,395)	(49,111,436)	(47,181,746)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.2.2	(5,044,285)	-	(5,084,800)	-
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		74,205,668	99,445,734	24,817,891	67,392,666
ต้นทุนทางการเงิน		(1,610,900)	(1,205,569)	(827,090)	(980,871)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	9,214,882	8,727,041	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		81,809,650	106,967,206	23,990,801	66,411,795
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	29	(3,298,108)	(4,022,107)	16,170,862	(173,927)
กำไรสุทธิสำหรับปี		78,511,542	102,945,099	40,161,663	66,237,868
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		78,479,752	102,936,265	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		31,790	8,834	-	-
		78,511,542	102,945,099	-	-
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.65	0.86	0.33	0.55
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสุทธิสำหรับปี	78,511,542	102,945,099	40,161,663	66,237,868
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	(605)	61,765	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	121	(12,353)	-	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(484)	49,412	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	4.2.2	(136,349,423)	119,979,753	(118,447,057)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	20	(4,442,699)	61,635,256	(5,105,727)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	28,159,096	(36,126,299)	24,710,556	(35,211,484)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(112,633,026)	145,488,710	(98,842,228)	140,845,938
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(112,633,510)	145,538,122	(98,842,228)	140,845,938
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(34,121,968)	248,483,221	(58,680,565)	207,083,806
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(34,153,482)	248,474,387	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	31,514	8,834	-	-
	(34,121,968)	248,483,221	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
	กำไรสะสม				ยังไม่ได้จัดสรร	การแปลงค่างบการเงิน จากการดำเนินงาน ในต่างประเทศ	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		รวม ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวม ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนที่ปันของ ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม สำรองทั่วไป			กำไร (ขาดทุน) จากการ วัดมูลค่าสินทรัพย์ ทางการเงิน	กำไร (ขาดทุน) จากการ วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,617,913,366	(29,952)	941,433,254	(50,857,382)	890,545,920	5,362,234,877	186,777	5,362,421,654
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(60,000,000)	-	-	-	-	(60,000,000)	-	(60,000,000)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80)	(80)
โอนขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน จากการตีราคาของเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(8,501,881)	-	(11,930)	-	(11,930)	(8,513,811)	-	(8,513,811)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	102,936,265	49,412	95,983,802	49,504,908	145,538,122	248,474,387	8,834	248,483,221
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,652,347,750	19,460	1,037,405,126	(1,352,474)	1,036,072,112	5,542,195,453	195,531	5,542,390,984
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,652,347,750	19,460	1,037,405,126	(1,352,474)	1,036,072,112	5,542,195,453	195,531	5,542,390,984
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(84,000,000)	-	-	-	-	(84,000,000)	-	(84,000,000)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(141)	(141)
โอนกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน จากการตีราคาของเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	420,835	-	-	-	-	420,835	-	420,835
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	78,479,752	(484)	(109,079,538)	(3,553,212)	(112,633,234)	(34,153,482)	31,514	(34,121,968)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,647,248,337	18,976	928,325,588	(4,905,686)	923,438,878	5,424,462,806	226,904	5,424,689,710

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น								
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) จากการ วัดมูลค่าสินทรัพย์ ทางการเงิน	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น จากการ วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,653,852,656	942,315,940	(42,278,673)	900,037,267	5,407,665,514
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(60,000,000)	-	-	-	(60,000,000)
โอนขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน จากการตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(8,501,881)	(11,930)	-	(11,930)	(8,513,811)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	66,237,868	95,332,812	45,513,126	140,845,938	207,083,806
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,651,588,643	1,037,636,822	3,234,453	1,040,871,275	5,546,235,509
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,651,588,643	1,037,636,822	3,234,453	1,040,871,275	5,546,235,509
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(84,000,000)	-	-	-	(84,000,000)
โอนกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน จากการตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	80,681,392	-	-	-	80,681,392
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	40,161,663	(94,757,646)	(4,084,582)	(98,842,228)	(58,680,565)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	120,000,000	297,190,000	12,000,000	424,585,591	3,688,431,698	942,879,176	(850,129)	942,029,047	5,484,236,336

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับปี		78,511,542	102,945,099	40,161,663	66,237,868
รายการปรับปรุง:					
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		3,298,108	4,022,107	(16,170,862)	173,927
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์	13, 14	63,380,955	65,482,082	53,780,621	55,699,159
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้	15	20,759,440	23,647,466	16,492,376	20,626,827
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	6,278,475	6,147,025	6,133,543	6,073,566
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	5	2,770,267	-	2,770,267	-
ขาดทุนจากการตัดรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	1,530,000	-	1,530,000	-
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์	27	(1,845,201)	(1,962,580)	(1,049,674)	(1,024,589)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		1,567,981	-	485,548	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	12	(9,214,882)	(8,727,041)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน		(2,031,617)	200,586	(142,316)	200,586
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน		(73,945,039)	(47,469,922)	(83,844,967)	(57,364,842)
ขาดทุน (กำไร) จากประมาณการสินค้ารับคืน		7,100,000	(52,000,000)	7,100,000	(52,000,000)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	28	2,109,122	1,725,059	2,109,122	1,725,059
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	4.2.2	(2,846,050)	(174,493)	(2,051,241)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	4.2.2	101,052	(484,607)	159,893	(313,301)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.2.2	5,044,285	-	5,084,800	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	20	57,714,047	55,632,834	44,280,515	44,654,594
ดอกเบี้ยรับ	27	(9,465,103)	(5,203,225)	(9,576,348)	(5,598,499)
ดอกเบี้ยจ่าย		1,610,900	1,205,569	827,090	980,871
		152,428,282	144,985,959	68,080,030	80,071,226
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		94,116,108	(15,699,922)	94,804,609	(30,068,132)
สินค้าคงเหลือ		(129,143,137)	137,614,171	(145,213,032)	157,825,058
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,061,025	164,214	1,956,258	472,422
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,456,893	7,182,651	5,511,501	7,316,492
หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(71,803,953)	70,586,558	(51,489,263)	61,348,164
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		(950,927)	1,710,316	(958,603)	1,674,121
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(607,497)	2,536,167	(1,104,775)	2,914,721
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	20	(53,040,597)	(47,017,183)	(37,754,378)	(35,663,960)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		(4,483,803)	302,062,931	(66,167,653)	245,890,112

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น		(30,374,603)	(160,796,009)	(30,374,603)	(141,573,085)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง		9,333,586	-	9,829,652	-
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(120,000,000)	-	(120,000,000)	-
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	25,000,000	-	25,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	(50,000,000)	-	(50,000,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย		-	-	81,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย		-	-	(20,000,000)	-
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน		714,300	-	714,300	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน		18,269,613	7,921,352	138,871,114	7,921,352
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน		(165,173,893)	(14,674)	(177,824,893)	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้		600,676,390	70,000,000	475,051,241	70,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้		(523,900,000)	(20,000,000)	(440,700,000)	(20,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	(97,296,541)	(4,999,925)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		2,599,038	5,531,037	1,639,103	4,540,664
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		-	-	-	-
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.2.1	(66,382,127)	(62,617,644)	(35,801,898)	(52,423,840)
เงินสดรับจากเงินปันผล		75,145,039	47,469,922	83,844,967	57,364,842
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		9,335,141	5,621,017	9,352,985	5,972,709
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(189,757,516)	(131,884,999)	(121,694,573)	(98,197,283)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	(84,000,000)	(60,000,000)	(84,000,000)	(60,000,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(141)	(80)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	4.3	(20,507,040)	(22,130,097)	(15,836,654)	(18,697,591)
ดอกเบี้ยจ่าย		(1,610,900)	-	(827,090)	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		<u>(106,118,081)</u>	<u>(82,130,177)</u>	<u>(100,663,744)</u>	<u>(78,697,591)</u>
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ					
รายการเทียบเท่าเงินสด		<u>2,031,617</u>	<u>(200,586)</u>	<u>2,031,617</u>	<u>(200,586)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		<u>(298,327,783)</u>	<u>87,847,169</u>	<u>(286,494,353)</u>	<u>68,794,652</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		<u>374,399,633</u>	<u>286,552,464</u>	<u>344,139,628</u>	<u>275,344,976</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.1	<u><u>76,071,850</u></u>	<u><u>374,399,633</u></u>	<u><u>57,645,275</u></u>	<u><u>344,139,628</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทย่อยทางตรง	
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด	121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบิรินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลียงเมือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
บริษัท โทรา 1010 จำกัด	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด	269/17 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
บริษัท ภัทขากบิรินทร์บุรี จำกัด	123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบิรินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การจัดทำและการนำเสนองบการเงิน

- 2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
- 2.2 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- 2.3 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ดูหมายเหตุข้อ 3)
- 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปีบริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ และข้อกำหนดทางการบัญชีให้ชัดเจนขึ้น การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- 2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ และข้อกำหนดทางการบัญชีให้ชัดเจนขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงและเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

การปรับปรุงนี้เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชีจาก “นโยบายการบัญชีที่สำคัญ” เป็น “ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” โดยข้อมูลนโยบายการบัญชีจะมีสาระสำคัญ หากพิจารณาพร้อมกับข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในงบการเงินของกิจการแล้ว ข้อมูลนั้นสามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบนข้อมูลของงบการเงินของผู้ใช้หลักของงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

การปรับปรุงนี้เป็นการแก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีว่าเป็น “จำนวนที่เป็นตัวเงินในงบการเงินที่เปลี่ยนไปตามความไม่แน่นอนของการวัดค่า” เพื่อช่วยให้กิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” ได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

การปรับปรุงนี้เป็นการเพิ่มข้อกำหนดในการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากันของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เช่น สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า และภาวะผูกพันจากการรีดถอน การปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับรายการที่เกิดขึ้นที่เริ่มในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอ นอกจากนี้ ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอ กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแนวว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้หักภาษีได้ และรับรู้หนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังเพิ่มเติมข้อยกเว้นสำหรับการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ - กฎโมเดลเสาหลักที่สอง (Pillar Two Model) โดยกำหนดให้กิจการต้องไม่รับรู้และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two income tax)

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในวงที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้กำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัย โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 นี้ ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการทางบัญชีที่ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

นโยบายการบัญชีที่สำคัญดังต่อไปนี้

3.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยในบริษัทร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมนี้แล้ว งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยใช้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกำหนดภายในสามเดือนนับจากวันที่ได้มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ 3.5

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ เว้นแต่ราคาทุนของสินค้าคงเหลือบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ คำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำนวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเมื่อสินค้าเสียหายหรือล้าสมัย

3.5 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ การออกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื่อรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

โดยปกติ สินทรัพย์ทางการเงินอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทและบริษัทย่อยอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้กับสินทรัพย์ทางการเงินที่เมื่อเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

- บริษัทและบริษัทย่อยอาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกับตราสารทุนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากเข้าเงื่อนไข (2) ด้านล่าง

(1) ราคาทุนตัดจำหน่ายและวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นวิธีการคำนวณราคาทุนตัดจำหน่ายของตราสารหนี้และปันส่วนดอกเบี้ยรับตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยรับ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายได้อื่น”

(2) ตราสารทุนที่เลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทและบริษัทย่อยอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เป็นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัตถุประสงค์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทำรายการ รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกำไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกำไรสะสมแทน

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการชดเชยต้นทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยู่ในรายการ “เงินปันผลรับ” ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกกำหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่ไม่ใช่ถือไว้เพื่อการค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่นำ TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

(3) สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะ

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (ดู (2) ด้านบน)
- ตราสารหนี้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดู (1) และ (2) ด้านบน) จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับกำไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ตราบเท่าที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เลือกกำหนดไว้ (ดูนโยบายการบัญชีการป้องกันความเสี่ยง)กำไรหรือขาดทุนสุทธิรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนรวมถึงเงินปันผลใด ๆ หรือดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ทางการเงินและรวมอยู่ในรายการ “รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร” มูลค่ายุติธรรมประเมินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3.19

กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศกำหนดให้สกุลเงินตราต่างประเทศนั้นและแปลงค่าในอัตราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังนี้:

- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่มีการกำหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในบรรทัด “รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนที่ไม่มี การกำหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในกำไร หรือขาดทุนในบรรทัด “รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร” โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไร หรือขาดทุนในมูลค่ายุติธรรม
- สำหรับตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลต่างของ อัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของการวัดมูลค่าเงินลงทุน สะสม

นโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งองค์ประกอบ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลูกหนี้การค้า จำนวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่ยังค้างชำระเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิต จากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอสำหรับ ลูกหนี้การค้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการ โดยใช้ตารางการตั้งสำรองขึ้นอยู่กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริษัท และบริษัทย่อยปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผู้กู้ยืม สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมิน ทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่ คาดไว้ ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึงสัดส่วน ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญา ของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ บริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รายงานกับความเสี่ยงของการผิดนัดของเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนี้ บริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตที่หาได้โดยไม่ต้องเสียต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตที่พิจารณารวมถึงแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ รายงานของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์ทางการเงิน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่น ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกต่าง ๆ ของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงและการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลต่อไปนี้ได้นำมาพิจารณาในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่

- การลดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเครื่องมือทางการเงิน สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในกิจการ
- การลดมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตัวบ่งชี้ตลาดภายนอกของความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับตราสารทางการเงินเฉพาะ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยราคาของสัญญาการรับประกันด้านเครดิตที่ผิดนัดชำระหนี้ (credit default swap) สำหรับลูกหนี้ หรือระยะเวลาหรือสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ต่ำกว่าราคาทุนตัดจำหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาพทางธุรกิจ ทางการเงิน หรือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้สินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของผลการดำเนินงานในทางลบของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

- ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตราสารทางการเงินอื่นของลูกหนี้รายเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญของสภาพแวดล้อมทั้งกฎหมาย เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหนี้สินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

โดยไม่คำนึงถึงผลการประเมินข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยสันนิษฐานว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เมื่อมีการค้างชำระการเงินตามสัญญาเกินกว่า 12 เดือน เว้นแต่บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลแสดงให้เห็นได้

แม้จะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหากเครื่องมือทางการเงินได้รับการกำหนดให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่รายงาน โดยเครื่องมือทางการเงินจะได้รับการกำหนดให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำถ้าหาก:

- เครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงของการปฏิบัติผิดสัญญาต่ำ
- ลูกหนี้สามารถจ่ายชำระกระแสเงินสดตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล้
- การเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาวไม่อาจลดความสามารถของผู้กู้ยืมในการจ่ายชำระกระแสเงินสดตามสัญญาได้

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ เมื่อสินทรัพย์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกอยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” ตามคำนิยามที่เข้าใจโดยทั่วไป หรือหากไม่มีการจัดอันดับความด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกสินทรัพย์นั้นจะจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในเป็น “ชั้นปกติ” ชั้นปกติหมายความว่าคู่สัญญา มีฐานะทางการเงินที่ดีและไม่มียอดค้างชำระ

สำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ให้ถือว่าวันที่บริษัทและบริษัทย่อยเริ่มเป็นคู่สัญญาในภาระผูกพันที่ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นวันที่มีการรับรูายการเมื่อเริ่มแรกตามวัตถุประสงค์ของการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดการค้ำประกันค่า ในการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การรับรูายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญาค้ำประกันทางการเงินหรือไม่ บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะปฏิบัติผิดสัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยติดตามความมีประสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุว่ามี ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถระบุความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่หนี้จะค้างเกินกำหนด

(2) คำนิยามของการผิดสัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาเหตุการณ์ผิดสัญญาสำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหาร ความเสี่ยงด้านเครดิตภายใน เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มักจะไม่สามารถชำระคืนได้:

- เมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดทางการเงินในสัญญาโดยลูกหนี้
- ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นภายในหรือได้รับจากแหล่งภายนอกบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่น่าจะชำระคืนเงิน ให้เจ้าหนี้ ซึ่งรวมบริษัทและบริษัทย่อยได้เต็มจำนวน (โดยไม่คำนึงถึงหลักประกันใด ๆ ที่ถือโดยบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยไม่คำนึงถึงการวิเคราะห์ข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าการผิดสัญญาเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเกินกำหนดชำระมากกว่า 180 วัน เว้นแต่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่แสดงว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่ผิดสัญญาในช่วงเวลาที่เกินกว่ากำหนดนั้นมีความเหมาะสมมากกว่า

(3) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการค้ำประกันด้านเครดิต

สินทรัพย์ทางการเงินมีการค้ำประกันด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการค้ำประกันด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลที่สังเกตได้จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญของผู้ออกหรือผู้กู้
- การละเมิดสัญญา เช่น การปฏิบัติผิดสัญญาหรือการค้างชำระเกินกำหนด (ดู (2) ด้านบน)
- มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้กู้จะล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงิน
- การล่มสลายของตลาดซื้อขายคด่องของสินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน

(4) นโยบายการตัดรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับคืน เช่น เมื่อลูกหนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี หรือล้มละลาย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ลูกหนี้การค้ำมีจำนวนเงินหนี้ค้างชำระเกินกว่า 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการอาจขึ้นอยู่กับวิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้คำปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที่ได้รับคืนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(5) การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน สำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ความเสี่ยงรวมถึงจำนวนหนี้ค้ำประกันที่ถูกเบิกใช้ ณ วันที่รายงานและจำนวนหนี้ค้ำประกันที่เพิ่มขึ้นใด ๆ ที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้โดยผู้กู้ยืมในอนาคต ซึ่งวันที่ผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีต บริษัทและบริษัทย่อยทำความเข้าใจความจำเป็นด้านการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหนี้และข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการด้วยผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยต้องได้รับและกระแสเงินสดทั้งหมด ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้เพื่อระบุผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรสอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กำหนดใน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

สำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงิน บริษัทต้องชำระเงินเฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่มีการค้ำประกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือประมาณการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผู้ถือสัญญาสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตหักจำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหนี้ หรือบุคคลใด

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น หากบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ได้โอนหรือ ไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ และยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่อาจต้องจ่าย หากบริษัทและบริษัทย่อยยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน บริษัทและบริษัทย่อยยังคงรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและรับรู้การกู้ยืมที่มีหลักประกันสำหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ ณ วันที่ตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำไรหรือขาดทุนที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ในสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุน ในทางกลับกัน ณ วันที่ตัดรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปกำไรสะสม

หนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดประเภทเป็นหนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

ตราสารหนี้และตราสารทุนจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนตามเนื้อหาของข้อตกลงตามสัญญาและค่านิยมของหนี้สินทางการเงินและตราสารทุน

ตราสารทุน

ตราสารทุนคือสัญญาใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ด้วยเงินรับสุทธิจากต้นทุนที่ออกโดยตรง

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

บริษัทเข้าทำสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินหลายประเภทเพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ รวมถึงสัญญาฟอว์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ

อนุพันธ์รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาอนุพันธ์และวัดมูลค่าใหม่ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

อนุพันธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ตรงกันข้ามอนุพันธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหนี้สินทางการเงิน อนุพันธ์จะไม่หักกลับในงบการเงิน เว้นแต่บริษัทจะมีทั้งสิทธิ์ทางกฎหมายและมีความตั้งใจในการหักกลับ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียน หากระยะเวลาที่เหลืออยู่ของอนุพันธ์มีมากกว่า 12 เดือน และไม่คาดว่าจะถูกรับรู้หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพันธ์อื่นแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียน

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บริษัทเลือกกำหนดให้อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศในการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

ณ การเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทจัดทำเอกสารซึ่งระบุถึงความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทกำหนดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ด (เช่น รวมถึงองค์ประกอบของฟอร์เวิร์ด) เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฟอร์เวิร์ด

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งรับรู้ในบรรทัดเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทยกเลิกการบัญชีป้องกันความเสี่ยงต่อเมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหมดอายุหรือขาย ยกเลิกหรือใช้สิทธิ การยกเลิกดังกล่าวจะเป็นแบบเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป การปรับมูลค่ายุติธรรมเป็นมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะตัดจำหน่ายในกำไรหรือขาดทุนนับจากวันนั้น

3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วม คือ กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ คือ อำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ตามวิธีส่วนได้เสีย รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะถูกรับรู้เมื่อเริ่มแรกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยราคาทุน และถูกปรับปรุงภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและสัดส่วนของกลุ่มบริษัทในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม (รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม) กลุ่มบริษัทจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในบริษัทร่วมนั้น สำหรับจำนวนขาดทุนเพิ่มเติมจะรับรู้เป็นหนี้สินที่ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุमानหรือได้จ่ายเงิน เพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมไปแล้ว

เงินลงทุนในบริษัทร่วมถูกบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับการลงทุนกลายเป็นบริษัทร่วม ส่วนต่างของต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของผู้ได้รับการลงทุน ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะถูกรับรู้เป็นค่าความนิยม โดยรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน สำหรับส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนทันทีในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ซื้อเงินลงทุนนั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่เงินลงทุนไม่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเมื่อเงินลงทุนนั้นได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่บางส่วน การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 20 - 30 ปี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะตัดรายการเมื่อมีการจำหน่ายหรือเมื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่ได้มีการใช้งานและไม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอีก กำไรหรือขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งคือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์คำนวณรับรู้สุทธิเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการตัดจำหน่าย

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคา จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ค่าปรับปรุงที่ดิน	5 - 30 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้ง	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
เครื่องจักร	5 - 10 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

ค่าเสื่อมราคابันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี

ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวน ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
เครื่องหมายการค้า	10 ปี
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ	ตามอายุสัญญา

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวน ทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.10 การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษี ที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน ในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าลดระดับลงหรือหมดไป ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.11 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน

3.12.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.12.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมวลการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเกษียณ อายุงานและปัจจัยอื่น ๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมวลการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้

3.12.3 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อพนักงานทำงานให้

3.13 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อทำการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.14 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.15 สัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้เช่า

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ สัญญาเช่าเหล่านี้บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็นระบบอื่นที่คิดว่าซึ่งเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มขึ้นอยู่กับระยะเวลา สกุลเงิน และวันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า และกำหนดโดยอิงตามข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงตามอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล การปรับความเสี่ยงเฉพาะของประเทศคู่สัญญา การปรับความเสี่ยงด้านเครดิตตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และการปรับความเสี่ยงเฉพาะของกิจการเมื่อความเสี่ยงของกิจการที่ทำสัญญาเช่าแตกต่างจากของบริษัทและบริษัทย่อย และการเช่าไม่ได้รับประโยชน์จากการรับประกันจากบริษัทและบริษัทย่อย

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ
- จำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระ

บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการปรับใด ๆ ดังกล่าวแสดงระหว่างงวด

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่มแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดช่วงเวลาที่สูงกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่า บริษัทและบริษัทย่อย จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ การคิดค่าเสื่อมราคาเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแยะบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่และบันทึกสำหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่อง “การด้อยค่า”

ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ การจ่ายชำระที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดที่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขของการจ่ายชำระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในกำไรหรือขาดทุนข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผู้เช่าไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและบันทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าที่เกี่ยวข้องเป็นข้อตกลงเดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่ใช้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติดังกล่าว สำหรับสัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและมีการเช่าเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า บริษัทและบริษัทย่อยปันส่วนข้อพิจารณาภายใต้สัญญากับแต่ละส่วนประกอบตามความสัมพันธ์ราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและผลรวมราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า

บริษัทและบริษัทย่อย ที่เป็นผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ให้เช่าจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อเงื่อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้เช่า สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาเช่าอื่น ๆ ทั้งหมดจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่าและรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรกในงบการเงินรวม การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกในงบการเงินรวม ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบียที่ต้องชำระ บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกัน เมื่อเป็นค่าภาษีเงินได้ ที่จะต้องนำส่งให้กับหน่วยจัดเก็บภาษีเดียวกันและบริษัทและบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะเสียภาษีเงินได้ด้วยยอดสุทธิ

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
กำไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ดังกล่าว สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภายใต้
รายการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

3.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วระหว่างปี บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อนำมาคำนวณ
กำไรต่อหุ้นปรับลด

3.18 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู้เป็นกำไรหรือ
ขาดทุนในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึก
ตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

กิจการในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่
ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนำมาพิจารณาในการกำหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว

นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดลำดับชั้นเป็นข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 และข้อมูลระดับ 3 โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 1 คือ การวัดมูลค่าที่ได้มาจากราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 คือ การวัดมูลค่าที่ได้มาจากข้อมูลที่นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายในระดับ 1 ที่สังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
- การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คือ การวัดมูลค่าที่ได้มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่รวมถึงข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลตลาดที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

3.20 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

3.20.1 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่สำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปนี้

3.20.1.1 การด้อยค่า

สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

3.20.1.2

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อย คาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต และโอกาสที่ บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์ จากผลขาดทุนทางภาษีสะสม

3.20.1.3 การประเมินโมเดลธุรกิจ

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินขึ้นอยู่กับ ผลจากการทดสอบการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น และโมเดลธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาโมเดลธุรกิจเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของธุรกิจ การประเมินนี้รวมถึงดุลยพินิจที่ สะท้อนหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการดำเนินงาน ของสินทรัพย์และวิธีการวัดผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ และวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และวิธีการตอบแทนกับผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยติดตาม สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ถูกตัดรายการก่อนกำหนดเพื่อความเข้าใจ เหตุผลสำหรับการตัดรายการและเหตุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ สำหรับการถือสินทรัพย์หรือไม่ การติดตามเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน อย่างต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อยว่าโมเดลธุรกิจสำหรับสินทรัพย์ ทางการเงินที่เหลืออยู่ถูกต้องอย่างเหมาะสมต่อไป และหากไม่เหมาะสมว่า มีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจและเปลี่ยนแปลงทันทีกับการจัดประเภท รายการของสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จำเป็น ระหว่างรอบระยะเวลาที่นำเสนอ

3.20.2 แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการทางบัญชี ซึ่งใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับผลของเหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

3.20.2.1 ประมาณการสินค้านำเข้า

บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้านำเข้าในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย

เมื่อลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนสินค้าที่ซื้อมาภายในกำหนดระยะเวลา บริษัทรับรู้หนี้สินเงินคืนสำหรับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่มีสิทธิได้รับ และบริษัทปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่จะได้รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับรายได้ ในขณะเดียวกันบริษัทจะรับรู้เป็นสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนและปรับปรุงกับต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง

3.20.2.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายประเมินมูลค่า ซึ่งมีผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อกำหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและข้อมูลสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยใช้ข้อมูลในตลาดที่สามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สิน กรณีที่ข้อมูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.4.1

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
	เงินสดในมือ	806,249	1,041,846	571,198
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน	75,265,601	373,357,787	57,074,077	343,294,112
	<u>76,071,850</u>	<u>374,399,633</u>	<u>57,645,275</u>	<u>344,139,628</u>

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

4.2.1 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
	เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ณ วันที่ 1 มกราคม	2,083,894	1,782,066	2,077,474
บวก ค่าซื้อระหว่างปี	65,626,481	62,919,472	35,017,266	52,719,248
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี	<u>(66,382,127)</u>	<u>(62,617,644)</u>	<u>(35,801,898)</u>	<u>(52,423,840)</u>
เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,328,248</u>	<u>2,083,894</u>	<u>1,292,842</u>	<u>2,077,474</u>

4.2.2 รายการที่ไม่เป็นตัวแทนที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ประเภทรายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
	การจัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	2,846,050	174,493	2,051,241	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5,044,285)	-	(5,084,800)	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(101,052)	484,607	(159,893)	313,301
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(136,349,423)	119,979,753	(118,447,057)	119,166,014
การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000

- 4.3 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท

	หนี้สินตามสัญญาเช่า			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม	29,477,562	43,049,018	27,694,628	37,938,700
รายการกระแสเงินสด				
เพิ่มขึ้น	60,089,900	8,558,641	14,337,607	8,453,519
จ่ายชำระคืน	(20,507,040)	(22,130,097)	(15,836,654)	(18,697,591)
รวมรายการกระแสเงินสด	39,582,860	(13,571,456)	(1,499,047)	(10,244,072)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>69,060,422</u>	<u>29,477,562</u>	<u>26,195,581</u>	<u>27,694,628</u>

บริษัท ไม่มีรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

- 4.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้	<u>1,118.03</u>	<u>1,118.03</u>	<u>1,022.30</u>	<u>1,022.30</u>

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้ดังกล่าว
กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำเงินเบิกเกินบัญชี

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

5.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 30)	432,394,851	520,692,628	522,976,248	626,796,224
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น	78,946,066	63,259,812	65,806,445	56,004,285
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน	(96,942)	-	(96,942)	-
รวมลูกหนี้การค้า	<u>511,243,975</u>	<u>583,952,440</u>	<u>588,685,751</u>	<u>682,800,509</u>
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 30)	15,886,601	15,991,208	16,041,833	16,430,008
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น	19,189	608,427	19,189	608,427
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน	(2,673,325)	-	(2,673,325)	-
รวมลูกหนี้อื่น	<u>13,232,465</u>	<u>16,599,635</u>	<u>13,387,697</u>	<u>17,038,435</u>
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	9,855,839	8,395,367	9,309,193	8,087,763
เงินทดรองจ่าย	811,710	2,318,196	811,710	2,318,196
รายได้ค้างรับ	1,004,455	2,591,188	1,004,455	2,398,166
ดอกเบี้ยค้างรับ	967,501	863,866	967,501	863,866
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>537,115,945</u>	<u>614,720,692</u>	<u>614,166,307</u>	<u>713,506,935</u>

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	447,504,655	538,875,048	507,701,499	627,066,712
เกินกำหนดชำระ				
ภายใน 3 เดือน	58,815,806	42,801,441	80,363,045	54,844,091
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน	4,923,514	2,178,340	621,207	792,095
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	97,611	-	97,611
มากกว่า 12 เดือน	96,942	-	96,942	-
	<u>511,340,917</u>	<u>583,952,440</u>	<u>588,782,693</u>	<u>682,800,509</u>
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุน	(96,942)	-	(96,942)	-
รวมลูกหนี้การค้า	<u>511,243,975</u>	<u>583,952,440</u>	<u>588,685,751</u>	<u>682,800,509</u>

5.2 ลูกหนี้การค้า

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้การค้าได้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปของอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ดำเนินงานอยู่ และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้อยละ 100 สำหรับลูกหนี้ทุกรายการที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนเนื่องจากประสบการณ์ในอดีตได้บ่งชี้ว่าลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรียกชำระได้

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย	-	-	-	81,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ดูหมายเหตุข้อ 30)	120,000,000	-	120,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น	50,000,000	51,530,000	50,000,000	51,530,000
	<u>170,000,000</u>	<u>51,530,000</u>	<u>170,000,000</u>	<u>132,530,000</u>

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.73 ต่อปี และในรูปแบบสัญญาให้กู้ยืมครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี)

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปี และร้อยละ 2.80 ถึง 6.25 ต่อปี สำหรับปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ และไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ในระหว่างปี 2566 บริษัทได้ตัดรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวน 1.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเรียกชำระหนี้ได้

7. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินค้ำสำเร็จรูป	707,407,072	521,832,968	693,421,849	519,803,241
สินค้ำสำเร็จรูประหว่างทาง	11,563,328	5,715,034	11,563,328	5,715,034
สินค้ำระหว่างผลิต	109,493,133	121,870,524	73,268,742	77,307,490
วัตถุดิบ	274,839,378	330,506,059	206,351,795	241,733,611
วัตถุดิบระหว่างทาง	7,687,054	1,922,243	7,088,937	1,922,243
รวมสินค้ำคงเหลือ	1,110,989,965	981,846,828	991,694,651	846,481,619
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือ	(6,060,370)	(3,951,248)	(6,060,370)	(3,951,248)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	1,104,929,595	977,895,580	985,634,281	842,530,371

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย				
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขายสินค้ำ	2,225.98	2,540.19	2,625.31	2,901.64
- ค่าใช้จ่ายของค้ำเพื่อสินค้ำล้ำสมัย				
และสินค้ำเคลื่อนไหวช้า	2.11	1.73	2.11	1.73
รวม	2,228.09	2,541.92	2,627.42	2,903.37

8. สิทธิในการรับคืนสินค้ำ

สิทธิในการรับคืนสินค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
สิทธิในการรับคืนสินค้ำ	30,000,000	22,800,000

สิทธิในการรับคืนสินค้ำแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้ำจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิส่งคืนสินค้ำภายใต้นโยบายคืนสินค้ำของบริษัท บริษัทได้ประมาณการปริมาณที่คาดว่าจะมีการรับคืนเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากประสบการณ์ในอดีตด้วยวิธีมูลค่าที่คาดหวัง

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	30,000,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	447,737	73,135	447,737	73,135
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้	145,930,467	239,961,858	89,853,408	142,313,300
รวม	176,378,204	250,034,993	120,301,145	152,386,435

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้				
- หุ้นกู้	30,000,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
ตราสารหนี้				
- กองทุนรวมตราสารหนี้	145,395,943	239,326,282	145,930,467	239,961,858

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้				
- หุ้นกู้	30,000,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
ตราสารหนี้				
- กองทุนรวมตราสารหนี้	89,700,000	142,000,000	89,853,408	142,313,300

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,686,224,176	2,655,296,370	2,666,040,532	2,645,396,370
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000
รวม	2,781,224,176	2,750,296,370	2,761,040,532	2,740,396,370

10.1 รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2)	1,369,894,131	1,202,547,768	2,113,010,343	2,003,592,757
- กิจการอื่น	155,877,577	155,877,577	573,213,833	651,703,613
รวม	1,525,771,708	1,358,425,345	2,686,224,176	2,655,296,370
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้				
หุ้นกู้	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุน				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2)	1,331,813,987	1,192,722,768	2,092,826,699	1,993,692,757
- กิจการอื่น	155,627,577	155,627,577	573,213,833	651,703,613
รวม	1,487,441,564	1,348,350,345	2,666,040,532	2,645,396,370
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
ตราสารหนี้				
หุ้นกู้	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000

ในเดือนตุลาคม 2566 บริษัทได้ทำการตัดรายการเงินลงทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) เนื่องจากการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ซึ่งไม่เกิดกำไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนแล้ว

ในเดือนกันยายน 2566 บริษัทขายเงินลงทุนของบริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่ายุติธรรม จำนวน 120.60 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้ากำไรสะสมโดยตรงจำนวน 80.26 ล้านบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทขายเงินลงทุนของบริษัท สหเอเชีย แปซิฟิค จำกัด ด้วยมูลค่ายุติธรรม จำนวน 18.27 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้ากำไรสะสมโดยตรงจำนวน 0.42 ล้านบาท

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทได้ทำการตัดรายการเงินลงทุนและรับเงินคืนทุนและตราสารทุนจากการคืนทุนของ บริษัท อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด เนื่องจากบริษัทชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 0.01 ล้านบาทและรับรู้กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้ากำไรสะสมโดยตรงจำนวน 0.01 ล้านบาท

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทได้ทำการตัดรายการเงินลงทุนและรับเงินคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สหเอเชีย แปซิฟิค จำกัด เนื่องจากบริษัทมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทลง ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 2.04 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้ากำไรสะสมโดยตรงจำนวน 0.09 ล้านบาท

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้ทำการตัดรายการเงินลงทุนและรับคืนเงินลงทุนของบริษัท วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากบริษัทชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 14.99 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้ากำไรสะสมโดยตรงจำนวน 8.42 ล้านบาท

10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ (ดูหมายเหตุข้อ 30)

ชื่อบริษัท	ประเภท กิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม								งบการเงินเฉพาะกิจการ								หน่วย : พันบาท	
			ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม		สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม		เงินปันผลรับ			
			2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น																				
บริษัท ทีทีซีเอส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	108,000	108,000	17.04	17.04	80,724	60,659	227,000	366,137	11.34	17.04	40,383	60,659	204,556	366,137	18,399	13,799		
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดจำหน่าย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	290,634	290,634	3.92	3.92	145,205	144,640	479,265	376,103	3.92	3.82	147,466	134,815	481,526	366,203	11,097	3,884		
บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	571,891	571,891	0.69	0.69	80,351	80,351	273,806	276,761	0.69	0.69	80,351	80,351	273,806	276,761	3,152	3,152		
บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตเสื้อผ้า	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	304,623	212,313	0.47	0.47	42,183	27,809	49,500	32,500	0.47	0.47	42,183	27,809	49,500	32,500	287	500		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดจำหน่าย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	330,000	330,000	0.30	0.30	55,834	55,834	61,750	65,000	0.30	0.30	55,834	55,834	61,750	65,000	1,600	1,500		
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีลิตี จำกัด (มหาชน)	ตัวแทนและ ธุรกิจโฆษณา	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	78,700	78,700	0.08	0.08	400	400	1,110	1,020	0.08	0.08	400	400	1,110	1,020	21	33		
บริษัท ชันวนคิง เทล โนโลยี จำกัด (มหาชน)	ค้าปลีก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	700,000	700,000	3.57	3.57	25,000	25,000	54,000	80,500	3.57	3.57	25,000	25,000	54,000	80,500	1,250	1,000		
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	ธุรกิจฟอกย้อม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	324,000	324,000	18.72	18.72	68,855	68,855	43,429	40,433	18.72	18.72	68,855	68,855	43,429	40,433	3,033	607		
บริษัท ราชธานี จำกัด	ผลิตผ้าขนหนู	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	121,500	121,500	4.47	4.47	4,660	4,660	5,619	5,420	4.47	4.47	4,660	4,660	5,619	5,420	-	-		
บริษัท แชมป์เอช จำกัด	ผลิตเสื้อผ้า	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	40,000	40,000	10.00	10.00	4,000	4,000	8,868	9,075	10.00	10.00	4,000	4,000	8,868	9,075	-	-		
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด	ผลิตเสื้อผ้า	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	5,000	5,000	5.00	5.00	100	100	-	-	5.00	5.00	100	100	-	-	-	-		
บริษัท ไทยอาซาฮี ภาซอ สเปเนดิกส์ จำกัด	ผลิตเส้นใยสเปนเด็กซ์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	1,350,000	1,350,000	2.00	2.00	27,000	27,000	89,000	103,687	2.00	2.00	27,000	27,000	89,000	103,687	2,567	6,125		
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจำหน่ายสินค้ามอร์แกน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท																		
		ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	40,000	40,000	12.00	12.00	4,800	4,800	-	-	12.00	12.00	4,800	4,800	-	-	-	-		

10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ (ต่อ) (ดูหมายเหตุข้อ 30)

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม								งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : พันบาท			
			ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม		สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม		เงินปันผลรับ	
			2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)																		
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ตัวแทนขาย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-	21,456	-	18.00	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-	-
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	108,678	108,678	5.76	5.76	6,508	6,508	19,485	5,757	5.76	5.76	6,508	6,508	19,485	5,757	298	305
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	590,000	590,000	8.33	8.33	41,567	41,567	12,766	4,835	8.33	8.33	41,567	41,567	12,766	4,835	-	-
บริษัท วาเซด เอ็ดดูเคชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	10,000	20,000	7.14	7.14	714	1,429	4,017	4,365	7.14	7.14	714	1,429	4,017	4,365	-	-
บริษัท ไทย นูบเก แฟชั่น จำกัด	สถาบันสอนการออกแบบ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	25,000	25,000	8.00	8.00	2,730	1,930	1,166	1,522	8.00	8.00	2,730	1,930	1,166	1,522	-	-
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตจักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	97,400	97,400	7.73	7.73	19,254	19,254	33,688	30,248	7.73	7.73	19,254	19,254	33,688	30,248	1,882	1,882
บริษัท เอรารีนสิ่งทอ จำกัด	ปั่นด้ายและทอผ้า	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	621,463	621,463	16.23	16.23	119,892	119,892	227,513	219,675	16.23	16.23	119,892	119,892	227,513	219,675	-	-
บริษัท บางกอกโอดีทิว ซ็อกส์ จำกัด	ผลิตและส่งออกถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	161,780	161,780	15.14	15.14	24,600	24,600	28,018	19,370	15.14	15.14	24,600	24,600	28,018	19,370	-	1,225
บริษัท พูจิกซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายด้ายเย็บ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	100,000	100,000	5.00	5.00	2,110	2,110	1,919	1,896	5.00	5.00	2,110	2,110	1,919	1,896	-	-
บริษัท เอ เทก เท็กซ์ไทล์ จำกัด	ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	1,000,000	1,000,000	19.00	19.00	130,000	130,000	34,390	34,295	19.00	19.00	130,000	130,000	34,390	34,295	-	-
บริษัท จี เทก เมททีเรียล จำกัด	ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	300,000	300,000	19.00	19.00	57,000	57,000	29,395	29,737	19.00	19.00	57,000	57,000	29,395	29,737	-	-
บริษัท ลิงบริจ ทาวเวอร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	4,250,000	2,750,000	10.00	10.00	425,000	275,000	425,000	275,000	10.00	10.00	425,000	275,000	425,000	275,000	-	-
บริษัท สหเอเชีย แปซิฟิค จำกัด	การเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-	90,268	-	18.50	-	17,743	-	18,270	-	18.50	-	17,743	-	18,270	-	-
บริษัท เอสอาร์พี นานาไอซ์ จำกัด	ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในและธุรกิจโฆษณา	มีกรรมกรร่วมกัน	16,000	16,000	7.69	7.69	1,019	1,019	1,996	1,731	7.69	7.69	1,019	1,019	1,996	1,731	6	-
บริษัท รอยัล การ์เมนต์ จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	มีกรรมกรร่วมกัน	1,000	1,000	9.00	9.00	388	388	310	256	9.00	9.00	388	388	310	256	36	6
													1,331,814	1,192,723	2,092,827	1,993,693	43,628	34,018

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ		หน่วย : บาท	
		2566	2565	ร้อยละ		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ	
				2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัทย่อย									
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	20,000,000	20,000,000	99.96	99.96	22,051,627	22,051,627	-	-
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	50,000,000	50,000,000	99.99	99.99	49,999,802	49,999,802	8,999,928	9,999,920
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	50,000,000	50,000,000	99.99	99.99	49,999,823	49,999,823	-	-
บริษัท โทรนา 1010 จำกัด	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	30,000,000	30,000,000	99.99	99.99	29,997,645	29,997,645	-	-
บริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	20,000,000	5,000,000	99.99	99.99	19,999,700	4,999,925	-	-
บริษัท ภัทยาภิบาลบิรินทร์บุรี จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	20,000,000	-	99.99	-	82,296,766	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						254,345,363	157,048,822	8,999,928	9,999,920

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นของบริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด ที่คงเหลือในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ถือหุ้นของบริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท ภัทยาภิบาลบิรินทร์บุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท จำนวน 199,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 411.49 บาท เป็นจำนวนเงิน 82.30 ล้านบาท จากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ภัทยาภิบาลบิรินทร์บุรี จำกัด ร้อยละ 99.99 และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในปัจจุบันและงวดที่นำเสนอเปรียบเทียบ

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		หน่วย : บาท	
		2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัทร่วม									
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	25,424,000	25,424,000	5,044,285	5,156,324	5,084,800	5,084,800	-	-
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	132,400,000	132,400,000	39,205,775	33,645,432	52,960,728	52,960,728	-	-
บริษัท ภัทยาอุตุสหกิจ จำกัด	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	30,000,000	30,000,000	118,839,076	116,273,102	124,464,200	124,464,200	1,200,000	600,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				163,089,136	155,074,858	182,509,728	182,509,728	1,200,000	600,000
หัก ค่าเผื่อการค้ำค่า				(5,044,285)	-	(28,084,800)	(23,000,000)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ				158,044,851	155,074,858	154,424,928	159,509,728	1,200,000	600,000

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำกัด จำนวน 1,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำนวน 52.96 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 103.72 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 124.46 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจำนวน ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง จำนวน 23 ล้านบาท โดยผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง จำนวน 5.04 ล้านบาท และ 5.09 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ เนื่องจากบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำกัด หยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ ทำให้ประสบปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบ และการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันแล้ว

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สินทรัพย์รวม	833.56	846.81
หนี้สินรวม	(316.20)	(349.46)
สินทรัพย์สุทธิ	517.36	497.35

	หน่วย : ล้านบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
รายได้รวม	564.58	535.84
กำไรสุทธิสำหรับปี	21.26	23.39
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	9.21	8.73

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	งบการเงินรวม		ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
ราคาทุน				
ที่ดิน	43,028,437	-	-	43,028,437
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	28,957,808	-	-	28,957,808
รวมราคาทุน	71,986,245	-	-	71,986,245
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(27,180,922)	(394,753)	-	(27,575,675)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	44,805,323			44,410,570

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม			หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2565			2565
ราคาทุน				
ที่ดิน	43,028,437	-	-	43,028,437
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	28,957,808	-	-	28,957,808
รวมราคาทุน	71,986,245	-	-	71,986,245
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(26,763,202)	(417,720)	-	(27,180,922)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	45,223,043			44,805,323
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2566			บาท	394,753
2565			บาท	417,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2566			2566
ราคาทุน				
ที่ดิน	44,432,698	-	-	44,432,698
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	27,407,808	-	-	27,407,808
รวมราคาทุน	71,840,506	-	-	71,840,506
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(25,630,922)	(394,753)	-	(26,025,675)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	46,209,584			45,814,831

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2565			2565
ราคาทุน				
ที่ดิน	44,432,698	-	-	44,432,698
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	27,407,808	-	-	27,407,808
รวมราคาทุน	71,840,506	-	-	71,840,506
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(25,213,202)	(417,720)	-	(25,630,922)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	46,627,304			46,209,584
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2566			บาท	394,753
2565			บาท	417,720

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
ที่ดิน	43,028,437	102,612,455	44,432,698	178,901,210	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,382,133	47,012,480	1,382,133	36,012,480	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
ที่ดิน	43,028,437	102,612,455	44,432,698	178,901,210	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,776,886	47,012,480	1,776,886	36,012,480	

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,800,698	1,500,372	3,960,698	4,020,372	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับปี	394,753	615,055	394,753	615,055	

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม 2566				31 ธันวาคม 2566
ราคาทุน					
ที่ดิน	893,667,215	-	-	-	893,667,215
ค่าปรับปรุงที่ดิน	3,736,581	-	-	-	3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	469,683,080	-	-	-	469,683,080
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	854,048,446	18,746,410	(22,468,374)	58,338,740	908,665,222
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	923,782,774	3,292,100	(29,145,409)	2,378	897,931,843
ยานพาหนะ	49,460,403	52,253	(2,659,161)	-	46,853,495
รวมราคาทุน	<u>3,194,378,499</u>	<u>22,090,763</u>	<u>(54,272,944)</u>	<u>58,341,118</u>	<u>3,220,537,436</u>
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ค่าปรับปรุงที่ดิน	(1,832,040)	(59,361)	-	-	(1,891,401)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(386,646,243)	(9,413,927)	-	-	(396,060,170)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	(764,444,715)	(40,089,757)	21,896,618	-	(782,637,854)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	(886,686,312)	(11,428,037)	29,105,029	-	(869,009,320)
ยานพาหนะ	(40,050,434)	(1,995,120)	2,031,912	-	(40,013,642)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(2,079,659,744)</u>	<u>(62,986,202)</u>	<u>53,033,559</u>	<u>-</u>	<u>(2,089,612,387)</u>
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	16,830,756	41,526,510	-	(58,341,118)	16,148
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>1,131,549,511</u>				<u>1,130,941,197</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	งบการเงินรวม		ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
			ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	
หน่วย : บาท					
ราคาทุน					
ที่ดิน	893,667,215	-	-	-	893,667,215
ค่าปรับปรุงที่ดิน	3,736,581	-	-	-	3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	469,683,080	-	-	-	469,683,080
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	833,564,730	23,000,598	(11,273,940)	8,757,058	854,048,446
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	938,435,182	8,013,403	(22,665,811)	-	923,782,774
ยานพาหนะ	53,801,373	2,088,224	(6,429,194)	-	49,460,403
รวมราคาทุน	<u>3,192,888,161</u>	<u>33,102,225</u>	<u>(40,368,945)</u>	<u>8,757,058</u>	<u>3,194,378,499</u>
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ค่าปรับปรุงที่ดิน	(1,772,680)	(59,360)	-	-	(1,832,040)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(376,746,834)	(9,899,409)	-	-	(386,646,243)
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	(738,575,199)	(37,115,098)	11,245,582	-	(764,444,715)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	(894,198,061)	(15,101,741)	22,613,490	-	(886,686,312)
ยานพาหนะ	(43,064,072)	(2,888,754)	5,902,392	-	(40,050,434)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(2,054,356,846)</u>	<u>(65,064,362)</u>	<u>39,761,464</u>	<u>-</u>	<u>(2,079,659,744)</u>
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	220,691	25,367,123	-	(8,757,058)	16,830,756
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>1,138,752,006</u>				<u>1,131,549,511</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2566				บาท	<u>62,986,202</u>
2565				บาท	<u>65,064,362</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม 2566				31 ธันวาคม 2566
ราคาทุน					
ที่ดิน	855,812,958	-	-	-	855,812,958
ค่าปรับปรุงที่ดิน	2,237,838	-	-	-	2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	305,478,263	-	-	-	305,478,263
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	688,625,231	16,449,638	(20,276,332)	26,165,537	710,964,074
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	470,743,600	2,103,237	(17,498,168)	-	455,348,669
ขนพาหนะ	35,619,221	52,252	(1,752,619)	-	33,918,854
รวมราคาทุน	<u>2,358,517,111</u>	<u>18,605,127</u>	<u>(39,527,119)</u>	<u>26,165,537</u>	<u>2,363,760,656</u>
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ค่าปรับปรุงที่ดิน	(1,802,955)	(56,886)	-	-	(1,859,841)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(234,747,782)	(8,492,442)	-	-	(243,240,224)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	(601,343,080)	(36,637,275)	19,741,107	-	(618,239,248)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	(451,265,015)	(6,546,425)	17,494,666	-	(440,316,774)
ขนพาหนะ	(27,719,856)	(1,652,840)	1,216,369	-	(28,156,327)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(1,316,878,688)</u>	<u>(53,385,868)</u>	<u>38,452,142</u>	<u>-</u>	<u>(1,331,812,414)</u>
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	11,212,548	14,962,531	-	(26,165,537)	9,542
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>1,052,850,971</u>				<u>1,031,957,784</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม 2565				31 ธันวาคม 2565
ราคาทุน					
ที่ดิน	855,812,958	-	-	-	855,812,958
ค่าปรับปรุงที่ดิน	2,237,838	-	-	-	2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	305,478,263	-	-	-	305,478,263
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	667,473,381	22,829,881	(10,429,639)	8,751,608	688,625,231
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	469,266,465	3,597,888	(2,120,753)	-	470,743,600
ขนพาหนะ	39,960,191	2,088,224	(6,429,194)	-	35,619,221
รวมราคาทุน	<u>2,340,229,096</u>	<u>28,515,993</u>	<u>(18,979,586)</u>	<u>8,751,608</u>	<u>2,358,517,111</u>
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ค่าปรับปรุงที่ดิน	(1,746,071)	(56,884)	-	-	(1,802,955)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(225,770,784)	(8,976,998)	-	-	(234,747,782)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	(576,562,774)	(35,181,844)	10,401,538	-	(601,343,080)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้	(444,718,950)	(8,666,631)	2,120,566	-	(451,265,015)
ขนพาหนะ	(31,223,166)	(2,399,082)	5,902,392	-	(27,719,856)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(1,280,021,745)</u>	<u>(55,281,439)</u>	<u>18,424,496</u>	<u>-</u>	<u>(1,316,878,688)</u>
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	211,025	19,753,131	-	(8,751,608)	11,212,548
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>1,060,418,376</u>				<u>1,052,850,971</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2566				บาท	<u>53,385,868</u>
2565				บาท	<u>55,281,439</u>

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนประมาณ 1,527.33 ล้านบาท และ 1,526.75 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท: 960.37 ล้านบาท และ 956.38 ล้านบาท ตามลำดับ)

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	งบการเงินรวม		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
หน่วย : บาท				
ราคาทุน				
ที่ดิน	1,375,459	-	(1,375,459)	-
อาคาร	28,783,108	23,124,141	(28,783,108)	23,124,141
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	22,338,330	-	22,338,330
ยานพาหนะ	45,247,542	11,796,058	(11,857,111)	45,186,489
รวมราคาทุน	75,406,109	57,258,529	(42,015,678)	90,648,960
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ที่ดิน	(458,068)	(266,056)	724,124	-
อาคาร	(21,853,614)	(6,241,957)	24,234,469	(3,861,102)
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	(872,495)	-	(872,495)
ยานพาหนะ	(23,347,104)	(13,378,932)	10,286,427	(26,439,609)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(45,658,786)	(20,759,440)	35,245,020	(31,173,206)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	29,747,323			59,475,754

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม			หน่วย : บาท
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2565			2565
ราคาทุน				
ที่ดิน	2,750,917	1,375,459	(2,750,917)	1,375,459
อาคาร	34,916,069	1,759,487	(7,892,448)	28,783,108
ยานพาหนะ	43,550,770	7,842,249	(6,145,477)	45,247,542
รวมราคาทุน	81,217,756	10,977,195	(16,788,842)	75,406,109
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ที่ดิน	(1,834,782)	(458,068)	1,834,782	(458,068)
อาคาร	(19,446,169)	(8,832,988)	6,425,543	(21,853,614)
ยานพาหนะ	(14,558,227)	(14,356,410)	5,567,533	(23,347,104)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(35,839,178)	(23,647,466)	13,827,858	(45,658,786)
สินทรัพย์สุทธิการใช้จ่าย	45,378,578			29,747,323
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2566			บาท	20,759,440
2565			บาท	23,647,466

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย : บาท
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2566			2566
ราคาทุน				
ที่ดิน	1,375,459	-	(1,375,459)	-
อาคาร	23,625,138	8,392,568	(23,625,138)	8,392,568
ยานพาหนะ	41,249,650	11,796,058	(11,857,112)	41,188,596
รวมราคาทุน	66,250,247	20,188,626	(36,857,709)	49,581,164
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ที่ดิน	(458,068)	(266,056)	724,124	-
อาคาร	(16,695,644)	(4,150,273)	19,076,498	(1,769,419)
ยานพาหนะ	(21,301,754)	(12,076,047)	10,286,427	(23,091,374)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(38,455,466)	(16,492,376)	30,087,049	(24,860,793)
สินทรัพย์สุทธิการใช้จ่าย	27,794,781			24,720,371

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
	หน่วย : บาท			
ราคาทุน				
ที่ดิน	2,750,917	1,375,459	(2,750,917)	1,375,459
อาคาร	29,758,099	1,759,487	(7,892,448)	23,625,138
ยานพาหนะ	39,552,878	7,842,249	(6,145,477)	41,249,650
รวมราคาทุน	<u>72,061,894</u>	<u>10,977,195</u>	<u>(16,788,842)</u>	<u>66,250,247</u>
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ที่ดิน	(1,834,782)	(458,068)	1,834,782	(458,068)
อาคาร	(16,005,953)	(7,115,234)	6,425,543	(16,695,644)
ยานพาหนะ	(13,815,762)	(13,053,525)	5,567,533	(21,301,754)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	<u>(31,656,497)</u>	<u>(20,626,827)</u>	<u>13,827,858</u>	<u>(38,455,466)</u>
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	<u>40,405,397</u>			<u>27,794,781</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2566			บาท	<u>16,492,376</u>
2565			บาท	<u>20,626,827</u>

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่า	20,759,440	23,647,466	16,492,376	20,626,827
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,553,934	1,088,563	827,090	980,871
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	3,610,169	3,053,704	1,738,433	1,517,512
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	779,619	732,708	670,800	670,800
รวม	<u>26,703,162</u>	<u>28,522,441</u>	<u>19,728,699</u>	<u>23,796,010</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น จำนวน 1.58 ล้านบาท และ 1.44 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท: 0.35 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลำดับ)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น	งบการเงินรวม ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	หน่วย : บาท ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,094,458	1,130,837	-	118,000	99,343,295
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	7,786,360	408,560	(44,653)	806,405	8,956,672
รวมราคาทุน	<u>105,880,818</u>	<u>1,539,397</u>	<u>(44,653)</u>	<u>924,405</u>	<u>108,299,967</u>
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(80,553,184)	(5,118,333)	-	-	(85,671,517)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	(4,424,386)	(1,160,142)	44,653	-	(5,539,875)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	<u>(84,977,570)</u>	<u>(6,278,475)</u>	<u>44,653</u>	<u>-</u>	<u>(91,211,392)</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ระหว่างโอน	<u>7,319,859</u>	<u>469,811</u>	<u>(1,082,433)</u>	<u>(924,405)</u>	<u>5,782,832</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	<u>28,223,107</u>				<u>22,871,407</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/	
	1 มกราคม			(โอนออก)	
	2565				ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,979,000	3,455,458	-	1,660,000	98,094,458
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	6,526,737	126,893	(127,664)	1,260,394	7,786,360
รวมราคาทุน	99,505,737	3,582,351	(127,664)	2,920,394	105,880,818
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(75,263,846)	(5,289,338)	-	-	(80,553,184)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	(3,694,359)	(857,687)	127,660	-	(4,424,386)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(78,958,205)	(6,147,025)	127,660	-	(84,977,570)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ระหว่างโอน	9,372,480	867,773	-	(2,920,394)	7,319,859
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	29,920,012				28,223,107
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2566				บาท	6,278,475
2565				บาท	6,147,025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/	
	1 มกราคม			(โอนออก)	
	2566				ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	94,471,788	571,237	-	118,000	95,161,025
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	7,786,360	408,560	(44,653)	806,405	8,956,672
รวมราคาทุน	102,258,148	979,797	(44,653)	924,405	104,117,697
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(77,091,927)	(4,973,403)	-	-	(82,065,330)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	(4,424,388)	(1,160,140)	44,653	-	(5,539,875)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(81,516,315)	(6,133,543)	44,653	-	(87,605,205)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ระหว่างโอน	7,319,860	469,811	(1,082,435)	(924,405)	5,782,831
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	28,061,693				22,295,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				หน่วย : บาท
	ยอด ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/	ยอด ณ วันที่
	1 มกราคม			(โอนออก)	31 ธันวาคม
	2565				2565
ราคาทุน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,356,330	3,455,458	-	1,660,000	94,471,788
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	6,526,737	126,893	(127,664)	1,260,394	7,786,360
รวมราคาทุน	95,883,067	3,582,351	(127,664)	2,920,394	102,258,148
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,876,049)	(5,215,878)	-	-	(77,091,927)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ	(3,694,360)	(857,688)	127,660	-	(4,424,388)
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม	(75,570,409)	(6,073,566)	127,660	-	(81,516,315)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม					
ระหว่างโอน	9,372,481	867,773	-	(2,920,394)	7,319,860
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	29,685,139				28,061,693
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2566				บาท	6,133,543
2565				บาท	6,073,566

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม				หน่วย : บาท
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 30)	81,330,706	117,331,217	152,618,914	201,433,017	
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	86,984,878	111,892,536	66,978,874	83,366,807	
รวมเจ้าหนี้การค้า	168,315,584	229,223,753	219,597,788	284,799,824	
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 30)	17,196,290	19,867,480	17,206,911	20,468,946	
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	24,015,319	21,180,145	23,673,097	20,650,926	
โบนัสค้างจ่าย	14,290,256	40,090,681	11,964,056	31,281,737	
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 30)	47,620,540	47,257,160	47,620,540	47,257,160	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45,502,931	35,333,866	40,764,684	30,200,093	
รายได้รับล่วงหน้า	354,635	506,173	354,635	506,173	
เงินประกันรับล่วงหน้า	2,388,759	2,652,086	2,274,839	2,545,286	
รวมเจ้าหนี้อื่น	151,368,730	166,887,591	143,858,762	152,910,321	
	319,684,314	396,111,344	363,456,550	437,710,145	

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าสำหรับที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ ภายใต้สัญญาเช่า โดยหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	69,060,422	29,477,562	26,195,581	27,694,628
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี	(9,104,565)	(856,483)	(1,101,130)	(808,592)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	<u>59,955,857</u>	<u>28,621,079</u>	<u>25,094,451</u>	<u>26,886,036</u>
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	<u>14,156,902</u>	<u>16,818,500</u>	<u>10,475,578</u>	<u>15,494,255</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	<u>45,798,955</u>	<u>11,802,579</u>	<u>14,618,873</u>	<u>11,391,781</u>

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	28,621,079	41,595,988	26,886,036	36,643,494
เพิ่มขึ้น	57,258,529	10,977,194	20,188,626	10,977,194
ดอกเบี้ยจ่าย	1,553,934	1,088,563	827,090	980,871
การลดลงของสัญญาเช่า / จ่ายชำระคืน	(27,477,685)	(25,040,666)	(22,807,301)	(21,715,523)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>59,955,857</u>	<u>28,621,079</u>	<u>25,094,451</u>	<u>26,886,036</u>

19. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33,975,628	48,969,276	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(36,096,470)	(56,799,559)	(31,483,623)	(52,194,693)
รวม	<u>(2,120,842)</u>	<u>(7,830,283)</u>	<u>(31,483,623)</u>	<u>(52,194,693)</u>

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชี				
รายการสินค้าฝากขาย	7,031,850	4,647,350	7,031,850	4,647,350
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป	145,054	146,466	145,054	146,466
ค่าเผื่อผลขาดทุน	883,999	-	883,999	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	19,216,357	19,098,924	23,824,460	23,698,924
ประมาณการสินค้ารับคืน	4,880,000	3,460,000	4,880,000	3,460,000
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	89,887,895	85,867,959	72,863,638	68,296,853
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	12,098,363	5,772,786	5,018,890	5,377,207
ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	108,013,427	138,569,791	94,712,667	107,127,704
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน				
จากการดำเนินงานในต่างประเทศ	(4,744)	(4,865)	-	-
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่รับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(106,905)	(127,115)	(30,681)	(62,660)
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(232,090,494)	(259,374,205)	(235,719,794)	(259,409,205)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(12,075,644)	(5,887,374)	(5,093,706)	(5,477,332)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธิ	(2,120,842)	(7,830,283)	(31,483,623)	(52,194,693)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	งบการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
		รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชี				
รายการสินค้าฝากขาย	4,647	2,385	-	7,032
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป	147	(2)	-	145
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	884	-	884
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	19,099	117	-	19,216
ประมาณการสินค้ารับคืน	3,460	1,420	-	4,880
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	85,868	3,131	889	89,888
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,772	6,326	-	12,098
ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	138,570	(30,556)	-	108,014
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน				
จากการดำเนินงานในต่างประเทศ	(5)	-	-	(5)
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่รับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(127)	20	-	(107)
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(259,374)	-	27,284	(232,090)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(5,887)	(6,189)	-	(12,076)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธิ	(7,830)	(22,464)	28,173	(2,121)

	หน่วย : พันบาท			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	งบการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชี				
รายการสินค้าฝากขาย	2,800	1,847	-	4,647
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป	190	(43)	-	147
ค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุน	19,189	(90)	-	19,099
ประมาณการสินค้ารับคืน	13,860	(10,400)	-	3,460
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	94,912	3,086	(12,130)	85,868
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,319	(2,547)	-	5,772
ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	136,286	2,284	-	138,570
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน				
จากการดำเนินงานในต่างประเทศ	7	-	(12)	(5)
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่รับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(30)	(97)	-	(127)
กำไรจากมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(235,364)	(14)	(23,996)	(259,374)
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	(8,442)	2,555	-	(5,887)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธิ	31,727	(3,419)	(36,138)	(7,830)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลับกับกำไรทางภาษีในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 108.01 ล้านบาท และ 138.57 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะหมดอายุในปี 2568 ถึง 2571

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.02 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ณ วันที่	รายการที่รับรู้	รายการที่รับรู้	
	1 มกราคม 2566	ในกำไร หรือขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินตัดบัญชี				
รายการสินค้าฝากขาย	4,647	2,385	-	7,032
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป	147	(2)	-	145
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	884	-	884
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	23,699	125	-	23,824
ประมาณการสินค้ารับคืน	3,460	1,420	-	4,880
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	68,297	3,546	1,021	72,864
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,377	(358)	-	5,019
ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	107,128	(12,415)	-	94,713
กำไรจากมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่รับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน	(63)	32	-	(31)
กำไรจากมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(259,409)	-	23,689	(235,720)
สินทรัพย์สิทธิการใช่	(5,477)	383	-	(5,094)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินตัดบัญชี - สุทธิ	(52,194)	(4,000)	24,710	(31,484)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	ณ วันที่	รายการที่รับรู้	รายการที่รับรู้	
	1 มกราคม 2565	ในกำไร หรือขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินตัดบัญชี				
รายการสินค้าฝากขาย	2,800	1,847	-	4,647
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูป	190	(43)	-	147
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	23,789	(90)	-	23,699
ประมาณการสินค้ารับคืน	13,860	(10,400)	-	3,460
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	76,466	3,209	(11,378)	68,297
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,329	(1,952)	-	5,377
ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน	101,880	5,248	-	107,128
กำไรจากมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่รับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	(63)	-	(63)
กำไรจากมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(235,579)	3	(23,833)	(259,409)
สินทรัพย์สิทธิการใช่	(7,427)	1,950	-	(5,477)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้งบการเงินตัดบัญชี - สุทธิ	(16,692)	(291)	(35,211)	(52,194)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลับกับกำไรทางภาษีในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 94.71 ล้านบาท และ 107.13 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะหมดอายุในปี 2568 ถึง 2570

20. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	57,586,506	55,406,159	43,995,805	41,848,699
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	447,346,166	439,042,888	353,478,054	343,993,296
รวม	<u>504,932,672</u>	<u>494,449,047</u>	<u>397,473,859</u>	<u>385,841,995</u>

จำนวนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	43,811,071	46,905,481	33,119,561	37,394,679
ต้นทุนดอกเบี้ย	13,902,976	8,727,353	11,160,954	7,259,915
	<u>57,714,047</u>	<u>55,632,834</u>	<u>44,280,515</u>	<u>44,654,594</u>

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน				
หลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	494,449,047	547,468,652	385,841,995	433,742,769
<u>บวก</u> ต้นทุนบริการปัจจุบัน	43,811,071	46,905,481	33,119,561	37,394,679
ต้นทุนดอกเบี้ย	13,902,976	8,727,353	11,160,954	7,259,915
ผลประโยชน์รับโอน	1,367,476	-	-	-
<u>หัก</u> ผลประโยชน์ที่จ่าย	(53,040,597)	(47,017,183)	(37,754,378)	(35,663,960)
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,442,699	(61,635,256)	5,105,727	(56,891,408)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน				
หลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>504,932,672</u>	<u>494,449,047</u>	<u>397,473,859</u>	<u>385,841,995</u>

ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ภายในภายหลัง บริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นจำนวน 3.69 ล้านบาท และ 7.27 ล้านบาท ตามลำดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นจำนวน 29.47 ล้านบาท และ 37.09 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 30)

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด (ต่อปี)	ร้อยละ 2.37 - 3.78	ร้อยละ 1.73 - 2.96	ร้อยละ 2.47 - 2.76	ร้อยละ 1.98 - 2.96
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)	ร้อยละ 3 - 4	ร้อยละ 3 - 4	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ				
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)	ร้อยละ 0 - 35	ร้อยละ 0 - 35	ร้อยละ 0 - 12	ร้อยละ 0 - 12
อัตรามรณะ	ตารางมรณะไทย	ตารางมรณะไทย	ตารางมรณะไทย	ตารางมรณะไทย
	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด				
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1	35.05	35.63	28.58	29.00
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(30.96)	(31.48)	(25.13)	(25.49)
อัตราการเติบโตของเงินเดือน				
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1	(34.38)	(30.76)	(27.84)	(24.97)
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	39.39	34.90	31.99	28.42
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน				
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1	0.83	0.72	0.58	0.50
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(0.76)	(0.67)	(0.54)	(0.47)

21. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเงินเท่ากับหนึ่งในสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

22. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใด ๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น

23. เงินปันผลและสำรองทั่วไป

เงินปันผลจ่ายและการจัดสรรสำรองทั่วไป มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ปี 2566				ปี 2565			
	วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	อัตราหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	สำรองทั่วไป (ล้านบาท)	วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	อัตราหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	สำรองทั่วไป (ล้านบาท)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	24 เมษายน	0.70	84.00	-	25 เมษายน	0.50	60.00	-
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด	3 เมษายน	18.00	9.00	-	4 เมษายน	20.00	10.00	-
บริษัท ภัทยาภิรินทร์บุรี จำกัด	3 เมษายน	23.00	4.60	-	-	-	-	-

สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 เป็นการจัดสรรกำไรของปี 2565

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
บริษัท ภัทยาภิรินทร์บุรี จำกัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท โทรา 1010 จำกัด และ บริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีมติให้จัดการจ่ายเงินปันผล

สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2565 เป็นการจัดสรรกำไรของปี 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท โทรา 1010 จำกัด และ บริษัท ภัทยาภิรินทร์บุรี จำกัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีมติให้จัดการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจัดสรรกำไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำรองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีได้ระบุนวัตกรรมประสงค์เป็นการเฉพาะ

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวนี้มีสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้เป็นผู้จัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวมจำนวน 16.19 ล้านบาท และ 16.54 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการจำนวน 12.30 ล้านบาท และ 12.74 ล้านบาท ตามลำดับ

25. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง				
รายได้จากการขายสินค้า	3,582,857,833	3,912,581,161	3,850,360,153	4,156,771,374
รายได้จากการให้บริการ	26,057,436	23,379,538	2,501,603	3,004,233
	<u>3,608,915,269</u>	<u>3,935,960,699</u>	<u>3,852,861,756</u>	<u>4,159,775,607</u>

26. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนขายสินค้า	2,228,087,396	2,541,918,033	2,627,419,026	2,903,373,077
ต้นทุนการให้บริการ	21,540,496	21,769,958	2,225,567	2,707,108
	<u>2,249,627,892</u>	<u>2,563,687,991</u>	<u>2,629,644,593</u>	<u>2,906,080,185</u>

27. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ดอกเบี้ยรับ	9,465,103	5,203,225	9,576,348	5,598,499
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ	5,382,332	4,369,572	5,643,672	4,814,432
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	7,860,509	8,790,418	8,052,948	8,547,530
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์	1,845,201	1,962,580	1,049,674	1,024,589
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	2,846,050	174,493	2,051,241	-
รายได้อื่น	44,643,299	28,790,679	44,220,714	28,241,914
	<u>72,042,494</u>	<u>49,290,967</u>	<u>70,594,597</u>	<u>48,226,964</u>

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	173,196,713	(138,404,315)	169,579,860	(147,029,230)
ค่าสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อ	304,287,348	298,035,074	1,255,026,383	1,133,463,162
วัตถุดิบที่ใช้ไป	1,146,341,809	1,187,071,928	914,499,685	1,012,321,656
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,413,794,918	1,370,102,232	1,073,400,088	1,071,251,160
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90,418,870	95,276,573	76,406,540	82,399,552
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	2,109,122	1,725,059	2,109,122	1,725,059
ค่าลิขสิทธิ์	48,577,811	47,739,644	48,577,811	47,739,644
ค่าสาธารณูปโภค	57,527,106	53,799,005	38,345,876	36,993,192
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	64,921,810	61,661,395	49,111,436	47,181,746

29. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<u>ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน</u>				
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน	19,165,495	(602,973)	20,170,348	117,139
<u>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	<u>(22,463,603)</u>	<u>(3,419,134)</u>	<u>(3,999,486)</u>	<u>(291,066)</u>
รวม	<u>(3,298,108)</u>	<u>(4,022,107)</u>	<u>16,170,862</u>	<u>(173,927)</u>

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดกำไรทางบัญชีได้ดังนี้

	หน่วย : บาท							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566	อัตราภาษี ร้อยละ	2565	อัตราภาษี ร้อยละ	2566	อัตราภาษี ร้อยละ	2565	อัตราภาษี ร้อยละ
กำไรก่อนภาษีเงินได้								
- ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมยกเว้นภาษีเงินได้								
ในอัตราร้อยละ 50 และ 100 ของอัตรากำหนด	36,903,913		28,248,999		-		-	
- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	44,905,737		78,718,207		23,990,801		66,411,795	
รวมกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>81,809,650</u>		<u>106,967,206</u>		<u>23,990,801</u>		<u>66,411,795</u>	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตรากำหนด	(16,361,930)	20	(21,393,441)	20	(4,798,160)	20	(13,282,359)	20
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน	-		32,857		-		-	
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ								
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	34,095,880		14,309,144		29,455,502		11,472,969	
และขาดทุนสะสมที่ลดหย่อนภาษีในปี								
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	(29,336,379)		(2,460,777)		(12,080,873)		(1,728,015)	
- ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น	8,446,887		5,511,172		3,594,393		3,363,478	
ผลขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้	<u>(142,566)</u>		<u>(21,062)</u>		-		-	
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	<u>(3,298,108)</u>	4	<u>(4,022,107)</u>	4	<u>16,170,862</u>	(67)	<u>(173,927)</u>	-

30. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ความสัมพันธ์	หน่วย : ล้านบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)					
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	342	389	342	389
บริษัท วาโก้อินเดีย จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	1	12	1	12
Wacoal Netherlands BV	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	9	10	9	10
Wacoal EMEA Ltd.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	5	5	5	5
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น ลำดับสูงสุดของบริษัท	21	38	21	38
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่	32	37	32	37
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด	บริษัทร่วม	12	13	12	13
บริษัท กัทฮายอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทร่วม	7	9	7	9
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	45	53
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	23	26
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12	12
บริษัท กัทฮายบิรินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	11	16
อื่น ๆ		3	8	3	7
รวมลูกหนี้การค้า		432	521	523	627
ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 5)					
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	12	16	12	16
อื่น ๆ		4	-	4	-
รวมลูกหนี้อื่น		16	16	16	16

	ความสัมพันธ์	หน่วย : ล้านบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (ดูหมายเหตุข้อ 6)					
บริษัท เอร่าวันดีสิ่งทอ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	50	-	50	-
บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	70	-	70	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น		<u>120</u>	<u>-</u>	<u>120</u>	<u>-</u>
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2)					
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้					
วัตถุประสงค์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน					
เบ็ดเสร็จอื่น		2,113	2,004	2,093	1,994
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 20)					
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	29	37	29	37
เจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 17)					
บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	2	3	2	2
บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	12	19	8	11
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	23	40	11	27
บริษัท ไทยทาเคคะ เลซ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	2	3	1	3
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซ่องกง จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	5	15	5	15
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น				
	ลำดับสูงสุดของบริษัท	9	12	9	12
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด	บริษัทร่วม	12	11	12	11
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทร่วม	5	9	5	9
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	24	35
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	25	25
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	20	24
บริษัท ภัทยาบิรินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	17	19
อื่น ๆ		11	5	14	8
รวมเจ้าหนี้การค้า		<u>81</u>	<u>117</u>	<u>153</u>	<u>201</u>

	ความสัมพันธ์	หน่วย : ล้านบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 17)					
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	16	18	16	18
อื่น ๆ		1	2	1	2
รวมเจ้าหนี้อื่น		17	20	17	20

คำลิสสิทธิ์ค้ำจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 17)					
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น ลำดับสูงสุดของบริษัท	48	47	48	47

รายการค้าที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	ความสัมพันธ์	หน่วย : ล้านบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป					
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	2,109	2,023	2,109	2,023
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	206	280	206	280
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น ลำดับสูงสุดของบริษัท	38	43	38	43
บริษัท วาโก้ ไชนา จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	407	506	407	506
บริษัท วาโก้อินเดีย จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	1	14	1	14
Wacoal Netherlands BV	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	12	71	12	71
บริษัท เบสท์ แฟลคตอรี เอทส์เถี๊จ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	28	33	28	33
Wacoal EMEA Ltd.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	7	11	7	11
บริษัท กัทฮาดูคสาหกิจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	20	43	20	43
บริษัท กัทฮาดูคสาหกิจ จำกัด	บริษัทร่วม	27	42	27	42
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด	บริษัทร่วม	73	72	73	72
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	111	104
บริษัท วาโก้บิณฑบุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	73	83
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	53	41

		หน่วย : ล้านบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ความสัมพันธ์		2566	2565	2566	2565
ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป (ต่อ)					
บริษัท กัทยากบินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	58	49
อื่น ๆ		24	30	23	29
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		<u>2,952</u>	<u>3,168</u>	<u>3,246</u>	<u>3,444</u>
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป					
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น ลำดับสูงสุดของบริษัท	50	59	50	59
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ส่องกง จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	133	139	133	139
บริษัท ไทยทาเคคะส จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	16	24	13	22
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	191	187	113	114
บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	104	117	69	73
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	11	-	11	-
บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	12	-	12	-
บริษัท ราชอาซูโร จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	17	-	17	-
บริษัท กัทยากอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทร่วม	64	66	64	66
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด	บริษัทร่วม	138	130	138	130
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	353	336
บริษัท วาโก้บิรินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	185	176
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	185	168
บริษัท กัทยากบิรินทร์บุรี จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	235	201
บริษัท โทรา 1010 จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	63	48
อื่น ๆ		20	45	19	41
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		<u>756</u>	<u>767</u>	<u>1,660</u>	<u>1,573</u>
รายได้รับจ้างทำของและค่าเช่ารับ					
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	11	12	1	1
บริษัท กัทยากอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทร่วม	3	2	2	2
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2	2
อื่น ๆ		1	2	1	1
รวมรายได้รับจ้างทำของและค่าเช่ารับ		<u>15</u>	<u>16</u>	<u>6</u>	<u>6</u>

	ความสัมพันธ์	หน่วย : ล้านบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
ค่าจ้างทำของและค่าเช่าจ่าย					
บริษัท รอยัล การ์เมนต์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	27	18	27	18
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำกัด	บริษัทร่วม	1	1	1	1
บริษัท กัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทร่วม	1	1	1	1
บริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	20	-
อื่น ๆ		6	4	3	2
รวมค่าจ้างทำของและค่าเช่าจ่าย		<u>35</u>	<u>24</u>	<u>52</u>	<u>22</u>
ค่าลิขสิทธิ์					
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น ลำดับสูงสุดของบริษัท	49	48	49	48
ค่าตอบแทนผู้บริหาร					
ผลประโยชน์ระยะสั้น		62	60	47	46
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		3	2	2	1
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร		<u>65</u>	<u>62</u>	<u>49</u>	<u>47</u>

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำไรตามที่ได้ตกลงกันที่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2

บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป

บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำนวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

31. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 30) เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 บริษัทได้ต่อสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576

32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

32.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

32.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระสำคัญ

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาว่าไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

32.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทในปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระ จำนวนเงินของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	สกุลเงิน	จำนวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี		มูลค่ายุติธรรม
		จำนวนเงิน	บาท	สินทรัพย์ บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
- สัญญาซื้อ	เยน	82,268,653	19,838,739	20,096,064
- สัญญาซื้อ	ดอลลาร์สหรัฐ	450,000	15,812,000	15,364,920

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	สกุลเงิน	จำนวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี		มูลค่ายุติธรรม
		จำนวนเงิน	บาท	สินทรัพย์ บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
- สัญญาซื้อ	เยน	134,546,273	34,863,685	35,272,465

32.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

32.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

ลำดับที่	สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
		มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่		มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่			
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565		
1	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	สินทรัพย์ = 448 หนี้สิน = 258	สินทรัพย์ = 73 หนี้สิน = 482	สินทรัพย์ = 448 หนี้สิน = 258	สินทรัพย์ = 73 หนี้สิน = 482	ข้อมูลระดับ 2	มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่คำนวณโดยสถาบันการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้	145,930	239,962	89,853	142,313	ข้อมูลระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดบัญชี
3	เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,430,261	1,484,966	1,410,078	1,475,066	ข้อมูลระดับ 1	ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดบัญชี
4	เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,255,963	1,170,330	1,255,963	1,170,330	ข้อมูลระดับ 3	กระแสเงินสดคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนัก ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดบัญชี วิธีคิดลดเงินปันผล วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นทางบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่าตามบัญชีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกำหนดชำระในระยะเวลาอันสั้น

33. ภาระผูกพันและหนี้ถือค่าประกัน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันให้				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18.05	30.33	18.05	30.33
การให้ธนาคารค้ำประกันแทนบริษัท	6.59	9.82	5.77	9.00
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องตกแต่งและติดตั้ง				
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	1.77	3.09	1.77	3.09

34. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลรายได้ กำไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกำไรขาดทุนตามส่วนงานกับกำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท					
	ในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน	2,782.47	2,846.92	826.44	1,089.04	3,608.91	3,935.96
กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน	22.48	48.40	(90.83)	(46.92)	(68.35)	1.48
เงินปันผลรับ					73.95	47.47
รายได้อื่น					72.04	49.29
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน					(5.04)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					9.21	8.73
กำไรก่อนภาษีเงินได้					81.81	106.97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้เปิดเผยสินทรัพย์รวมของส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสินทรัพย์รวมดังกล่าวถูกใช้ร่วมกันสำหรับทุกส่วนงาน จึงไม่สามารถแยกแสดงต่างหากได้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายักษ์ใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้ายักษ์ใหญ่นอกกิจการ 2 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 2,516 ล้านบาท และ 2,529 ล้านบาท ตามลำดับ

35. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

รายการ	ชื่อบริษัท			
	บจก.วาโก้ศรีราชา	บจก.วาโก้ลำพูน	บจก.วาโก้บิรินทร์บุรี	บจก.ภัทยาภิรินทร์บุรี
โครงการที่ 2				
- บัตรส่งเสริม เลขที่	2876(2)/2555	-	-	-
- วันที่ออกบัตร	14 ธ.ค. 2555	-	-	-
- ยกเว้นภาษีเงินได้	1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564	-	-	-
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 5 ปี	-	-	-	-
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร	14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558	-	-	-
โครงการที่ 3				
- บัตรส่งเสริม เลขที่	-	2904(2)/2555	2877(2)/2555	2878(2)/2555
- วันที่ออกบัตร	-	20 ธ.ค. 2555	14 ธ.ค. 2555	14 ธ.ค. 2555
- ยกเว้นภาษีเงินได้	-	1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564	1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564	1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 5 ปี	-	1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569	1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569	1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร	-	20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558	14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558	14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกบัตรส่งเสริมเลขที่ 2876(2)/2555 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เนื่องด้วยบริษัทไม่ประสงค์จะดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมดังกล่าว

36. การรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริม

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกำหนดวิธีการรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 โดยให้บริษัทและบริษัทย่อยแสดงยอดรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริมรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม	หน่วย : บาท					
	2566			2565		
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม	รวม
รายได้						
รายได้จากการส่งออก	-	826,443,282	826,443,282	-	1,017,438,159	1,017,438,159
รายได้จากการขายในประเทศ	-	2,782,471,987	2,782,471,987	43,215	2,918,479,325	2,918,522,540
รวมรายได้จากการขาย	-	3,608,915,269	3,608,915,269	43,215	3,935,917,484	3,935,960,699
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	7,860,509	7,860,509	-	8,790,418	8,790,418
เงินปันผลรับ	-	73,945,039	73,945,039	-	47,469,922	47,469,922
รายได้อื่น	110,124	64,071,861	64,181,985	1,077,059	39,423,490	40,500,549
รวมรายได้	110,124	3,754,792,678	3,754,902,802	1,120,274	4,031,601,314	4,032,721,588

บริษัทไม่ได้แสดงงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

37. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำเงินรับชำระหนี้ ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

รายการ	เงื่อนไขการรับ/ จ่ายชำระ (วัน)	งบการเงินรวม									
		จำนวนเงิน									
		ดอลลาร์สหรัฐ	เยน	ดอลลาร์ฮ่องกง	ยูโร	รูปีอินโด	หยวน	วอน	จัต	รูปีอินเดีย	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	10,602	6,487,437	1,430	1,760	1,000	3,281	38,000	13,350	-	1,999,864
ลูกหนี้การค้า	30 - 120	1,795,192	93,704,600	-	-	-	-	-	-	-	83,523,127
		1,805,794	100,192,037	1,430	1,760	1,000	3,281	38,000	13,350	-	85,522,991
เจ้าหนี้การค้า	30	481,931	47,845,172	-	6,058	-	-	-	-	-	28,563,100
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	6,506	6,550,710	-	2,420	851,000	-	-	12,250	133,200	2,052,071
ลูกหนี้การค้า	30 - 120	2,516,997	134,886,636	-	-	-	-	-	-	-	121,274,806
		2,523,503	141,437,346	-	2,420	851,000	-	-	12,250	133,200	123,326,877
เจ้าหนี้การค้า	30	667,486	89,675,847	-	26,801	-	-	-	-	-	47,899,256

รายการ	เงินไปขอรับ/ จ่ายชำระ (วัน)	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
		จำนวนเงิน									
		ดอลลาร์สหรัฐ	เยน	ดอลลาร์ฮ่องกง	ยูโร	รูปีอินโด	หยวน	วอน	จัต	รูปีอินเดีย	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	10,602	6,487,437	1,430	1,760	1,000	3,281	38,000	13,350	-	1,999,864
ลูกหนี้การค้า	30 - 120	1,795,192	93,704,600	-	-	-	-	-	-	-	83,523,127
		1,805,794	100,192,037	1,430	1,760	1,000	3,281	38,000	13,350	-	85,522,991
เจ้าหนี้การค้า	30	464,463	47,845,172	-	6,058	-	-	-	-	-	27,962,429
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	6,506	6,550,710	-	2,420	851,000	-	-	12,250	133,200	2,052,071
ลูกหนี้การค้า	30 - 120	2,516,997	134,886,636	-	-	-	-	-	-	-	121,274,806
		2,523,503	141,437,346	-	2,420	851,000	-	-	12,250	133,200	123,326,877
เจ้าหนี้การค้า	30	625,070	89,675,847	-	26,801	-	-	-	-	-	46,426,006

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติให้ต่ออายุวงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เอ เทค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท โดยต่อระยะเวลาการให้กู้จากเดิมไปอีก 12 เดือน และครบกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีการค้ำประกันโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567